

Bản dịch thí dụ về bản Báo Cáo Mới

Bản báo cáo học trình cơ sở trung học Học Khu Highline								
Tên học sinh:				Tên trường học:				
Số ID của học sinh:				Địa chỉ của trường học:				
Lớp:				Số điện thoại của trường học:				
Thang điểm của khóa học		Mô tả thang điểm						
A	4.00-3.20	Học sinh đã xuất sắc ở trình độ rất cao, học tập của khóa học. Học sinh cần phải đạt Tiêu Chuẩn (3) hoặc vượt quá tiêu chuẩn (4) với đa số tiêu chuẩn để nhận được điểm này.						
B	3.19-2.40	Học sinh có quá trình học tập của khóa học tại chỗ và được trang bị tốt để tiến triển. Học sinh cần đạt được hầu hết những tiêu chuẩn (3) căn bản để nhận được điểm này.						
C	2.39 -1.60	Học sinh có một hiểu biết căn bản về học tập của khóa học. Học sinh đã đạt được tối thiểu sự hiểu biết và năng khiếu đòi hỏi để học khóa học kế tiếp bằng cách đạt được gần hết mức (2) hoặc cao hơn với hầu hết các tiêu chuẩn.						
NC	1.59-0.00	Học sinh đã bắt đầu quá trình này nhưng vẫn chưa thành thạo việc học tập trong khóa học (hoặc được thể hiện) để nhận được tín chỉ (credit). Học sinh này thiếu sót những chuẩn bị học tập đòi hỏi để đạt được thành công cho khóa học kế và sự can thiệp sẽ là cần thiết. Học sinh này đã đạt được hầu hết trình độ căn bản khởi đầu (1) của môn học. Học sinh này sẽ không nhận được tín chỉ (credit) cho môn học này.						
P	Pass(Đậu)	Học sinh đã tham dự cho môn học này đủ để nhận được tín chỉ (credit); điểm (score) này được căn cứ trên việc tham dự với những hoạt động học tập trong môn học, và không đạt được các tiêu chuẩn cụ thể.						
Thang điểm tiêu chuẩn				Điểm trung bình				
4	Xuất sắc			Chu kỳ báo cáo	4.000			
3.5	Đạt được yêu cầu cao	3	Đạt được yêu cầu	Tích lũy đạt được	0.0000			
2.5	Trên mức trung bình	2	Trung bình					
1.5	Trên mức khởi đầu	1	Mức khởi đầu					
Nếu không có điểm cho căn bản, chưa được định giá, hoặc không có bằng chứng là được thu thập								
Giờ học	Mã số môn học	Tên của môn học		Tên của giáo viên	Điểm Q1	Điểm S1	Điểm Q3	Điểm S2
1		Những môn học của học sinh được liệt kê ở đây						
2								
3								
4								
5								
6								
7								

